

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียชุมชน
อาชีพผู้ดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่เผาของเสีย ชั้น 4

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นและวิธีการแก้ปัญหาการทำงานของเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ
ระบุและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการทำงานของเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ
สามารถตรวจสอบการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศตามขั้นตอนที่วางไว้ได้
บันทึกและรายงานผลการตรวจสอบการทำงาน ตรวจสอบและรักษาประสิทธิภาพการทำงานของเตาเผาได้
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลมลพิษอากาศที่เกิดจากการทำงานของเตาเผาได้ มีความรู้เกี่ยวกับอันตรายในการปฏิบัติงาน
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการเลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ผู้ปฏิบัติงานใช้ได้ถูกต้อง มีทักษะในคิดวิเคราะห์หาสาเหตุ
ในกรณีที่การทำงานเกิดปัญหาขึ้นและสามารถสื่อสารกับผู้ปฏิบัติงานในการให้แนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่เผาของเสีย ชั้น 4
1.1. ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 4 ทั้ง 2 หน่วย 2. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่เผาของเสีย ชั้น 4 2.1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 2.2. ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ
ชั้น 3 ไม่น้อยกว่า 1 ปี 2.3. กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีในปริญญาด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 2.4. หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่เผาของเสีย ไม่น้อยกว่า 1 ปี 2.5. หรือ
สำเร็จการศึกษาขั้นต้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง
และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่เผาของเสีย ไม่น้อยกว่า 2 ปี 3.
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในขั้นที่สูงขึ้นไป 3.1. หลังจากผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาชีพและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่เผาของเสีย ชั้น 4 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
จึงจะสามารถสมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิในขั้นที่สูงขึ้นไปได้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่เผาของเสีย

หมายเหตุ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

- U ตรวจสอบการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ
- U วิเคราะห์การทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศพร้อมแก้ไขปัญหา

องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล